



สารจากประธานหลักสูตร

จุลสารฉบับนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว นับว่าเป็นระยะเวลาอันพอสมควร แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง จุลสารแต่ละฉบับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาว MM ทุกคน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารนี้จะอยู่กับหลักสูตรตลอดไป และขอบคุณ Staff ของแต่ละรุ่นที่ทำให้จุลสารประสบความสำเร็จทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตีระ ระบอบ

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ของคณาจารย์ เน้นการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ปลูกฝังความตระหนักรู้ต่อภาระหน้าที่สร้างสามัคคีปรองดองของมวลชนสมาชิกในสถาบัน และสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2558



โครงการสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนา IM 8183 โดยคณะอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาหลักสูตร MM คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ได้ออกเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานภายในประเทศแล้วนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ และรุ่นพี่ศิษย์เก่า ได้แนะนำ พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งการเรียนและการทำงาน ให้กับรุ่นน้องเพื่อนำไปพัฒนาใช้ในเรื่องของการเรียนและการทำงานในอนาคตอีกด้วย

## พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี และในโอกาสนี้ ในนามของนักศึกษาหลักสูตร MM คณะบริหารธุรกิจ ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ มหาบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่เรียนจบตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมในภาคการศึกษา 2557 นี้ด้วยนะคะ ...



### รายชื่อมหาบัณฑิต ประจำปี 2557

1. นายवलันต์ ไถวศิลป์
2. นายสามารถ ปิ่นงาม
3. นางสาวภัทราภรณ์ หอมหวล
4. นางสาววรรณลักษณ์ ดาวจันทิก

*Congratulations*



กราบขอบพระคุณอาจารย์ พรพิมล ที่ประสาทวิชาความรู้ให้ ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากกว่าความรู้ นั่นคือ แนวทางการทำงานและการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้า ขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่มากกว่าคำว่าอาจารย์ ขอสัญญาว่า ความรู้ ความรัก ความเมตตา ความเป็นมิตรที่มอบให้แก่กัน จะไม่มีวันจืดจาง มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ปรายนานเท่านาน

น.ส. ศิรสา จิตรอำไพ (คิมมี) MM9



IM 8113 การจัดการด้านอาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลังในระดับการดำเนินงานซึ่งเป็นพื้นฐานใน Supply Chain Management วิชานี้ทำให้เรารู้ว่าต้องสั่งสินค้าเท่าไร? เมื่อไร? และที่สำคัญสั่งสินค้าเท่าไรถึงจะประหยัดสุด หรือพูดภาษาบ้านเราคือ ซื้อของยังไงให้ได้ถูกที่สุด การสั่งซื้อจำนวนที่พอดีทันเวลา จะช่วยควบคุมสินค้าคงคลังไม่ให้มีมากเกินไป และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอีกด้วย

น.ส. สายชล จำปาอ่อน (แอ้ว) MM9

IM 8193 กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในโซ่อุปทาน

